

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 84/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 04 tháng 12 năm 2014

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngành nông nghiệp (ngày 02/12/2014)**

Ngày 02/12/2014, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ngành nông nghiệp do Sở làm chủ đầu tư. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện một số nhà thầu thi công các công trình.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do ngành thực hiện; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

- Năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế còn phục hồi khá chậm sau suy thoái, việc tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn khác gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên công tác quản lý dự án đầu tư XDCB đã được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm chỉ đạo, sau 11 tháng năm 2014 đã đạt được một số kết quả nhất định: Đã chỉ đạo, triển khai thực hiện 69 công trình, dự án, trong đó hoàn thành đưa vào sử dụng được 12 công trình, dự án; đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án quan trọng; công tác huy động vốn đã được chú trọng và thực hiện tương đối hiệu quả; công tác quyết toán công trình, dự án đã được quan tâm thực hiện.

- Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được còn có một số tồn tại, hạn chế:

+ Một số dự án lớn tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch mặc dù đã cơ bản được bố trí đủ vốn: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0-Km60, Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy, Đập ngòi Lao và hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho các huyện Yên Lập, Hạ Hòa và Cẩm Khê, Cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô, huyện Đoan Hùng... ; một số dự án chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

+ Tiến độ giải ngân của các dự án còn rất chậm, mới đạt 55% trên tổng vốn kế hoạch năm 2014; nợ ứng của các nhà thầu lớn, tổng nợ tạm ứng của các nhà thầu đến thời điểm hiện tại là 227 tỷ, chiếm 30% nợ ứng toàn tỉnh, trong đó nợ ứng từ năm 2013 trở về trước là trên 150 tỷ.

+ Việc đôn đốc, chỉ đạo của chủ đầu tư có công trình còn chưa quyết liệt: Chưa kiên quyết xử lý nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, giám sát năng lực yếu, thiếu trách nhiệm; chưa kiên quyết trong việc thu hồi tạm ứng của các nhà thầu.

+ Công tác lựa chọn nhà thầu còn bộc lộ một số hạn chế, dẫn đến một số nhà thầu suy giảm năng lực, thiếu trách nhiệm trong việc thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Một số nhà thầu tư vấn được lựa chọn năng lực còn yếu, dẫn đến công tác khảo sát, lập dự án, giám sát thi công chưa đảm bảo chất lượng; một số nhà thầu thi công năng lực còn hạn chế, trách nhiệm chưa cao.

+ Việc phối hợp giữa chủ đầu tư với các ngành, UBND một số huyện trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến thực hiện các dự án có lúc còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

+ Một số cán bộ của các ban quản lý dự án trực thuộc sở năng lực, trình độ còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến một số sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện quản lý các dự án đầu tư.

- Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trong thời gian tới yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện một số nội dung sau:

+ Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư (được quy định cụ thể tại các Luật, Nghị định, Thông tư về quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012; số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013; số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013; các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các văn bản liên quan).

+ Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhanh chóng hoàn thành đưa vào sử dụng để góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2015.

+ Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, kiên quyết không để thu hồi vốn đã bố trí; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo việc giải ngân vốn, gắn với trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo Ban quản lý dự án và các cán bộ trực tiếp thực hiện.

+ Rà soát lại các nhà thầu, yêu cầu nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công; đối với các nhà thầu năng lực yếu, không tập trung thi công, gây chậm tiến độ công trình: Xem xét xử phạt theo quy định, bổ sung nhà thầu phụ, chấm dứt thanh lý hợp đồng, đề xuất ban hành văn bản không cho phép tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh; đối với các nhà thầu tư vấn, giám sát: Thẩm định chặt chẽ năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trước khi lựa chọn nhà thầu, không lựa chọn các nhà thầu đã để xảy ra sai sót, vi phạm; đối với các nhà thầu còn nợ tạm ứng, nhất là đối với các khoản tạm ứng kéo dài: Kiên quyết thu hồi tạm ứng, đề xuất với các cơ quan chức năng các biện pháp cần thiết để thu hồi.

+ Chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, chính quyền cấp huyện để giải quyết các vướng mắc về mặt thủ tục, tháo gỡ các khó khăn cho các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

+ Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ của các Ban quản lý dự án để đảm bảo yêu cầu của công việc; đối với các cá nhân để xảy ra sai phạm phải xác định trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp.

+ Đối với các dự án sắp hết thời gian thực hiện, chưa bố trí đủ vốn, thi công chậm kéo dài: Đề xuất với UBND tỉnh cho phép thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, phân khối lượng còn lại hình thành gói thầu mới, khi được bố trí vốn đề xuất tiếp tục thực hiện.

+ Tiếp tục bám sát, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của trung ương để làm tốt công tác huy động vốn đầu tư, triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm của ngành năm 2015 và các năm tiếp theo (Các dự án: Đường Xuân Sơn – Đền Hùng; Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ; Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Trang, Ngòi Hiêng huyện Hạ Hòa; Trạm bơm tiêu Bình Bộ; Các dự án sử dụng vốn vay WB7, WB8;...).

+ Tiếp tục tập trung thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời gian theo quy định.

Vậy, thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Thiều Vinh**